

Kiến Xương, Tiên Hải

Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Sau 2 năm Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm cho các địa phương tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm, đúng quy chế kỳ thi. Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, đến thời điểm này, hai huyện Kiến Xương và Tiên Hải đã sẵn sàng mọi công tác bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Đến nay, qua những lần thi khảo sát chất lượng, kết quả học sinh có khả năng đỗ tốt nghiệp THPT của Trường THPT Bắc Kiến Xương luôn đạt từ 90% trở lên. Nhận thấy giai đoạn "vết dích" rất quan trọng, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi THPT quốc gia cụ thể, chi tiết, giúp các em có thể ôn luyện và củng cố được toàn bộ kiến thức để bước vào kỳ thi quan trọng. Cô giáo Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Kiến Xương cho biết: Chỉ còn rất ít ngày nữa, học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Hiện nay, nhà trường đã phân công giáo viên có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm để đảm nhiệm việc ôn luyện cho học sinh, đặc biệt là bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho những học sinh yếu kém; đồng thời, tổ chức nhiều đợt thi khảo sát



Học sinh Trường THPT Đông Tiên Hải ôn tập giai đoạn nước rút.

chất lượng theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo và đề của nhà trường, từ đó kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung ôn tập cho phù hợp, hiệu quả. Em Trần Tuấn Anh, học sinh khối 12, Trường THPT Bắc Kiến Xương chia sẻ: Do kỳ thi

năm nay có những đổi mới nên muốn đạt kết quả cao, em thường xuyên giải các dạng đề thi THPT quốc gia do thấy cô giáo cung cấp và sưu tầm trên mạng; tìm hiểu thêm kiến thức kinh tế - xã hội để có thể vận dụng vào bài thi; dự thi với tâm

thể chủ động, tự tin và phát huy hết năng lực bản thân. Những ngày đầu tháng 6, thầy và trò Trường THPT Đông Tiên Hải đang miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia với mong muốn đạt được những kết quả và thành

tích tốt nhất. Thầy giáo Vũ Minh Thuật, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với các bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh hệ thống lại để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, cách phân tích và trả lời câu hỏi. Riêng đối với những môn thi trắc nghiệm, các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề và dạy học các môn có câu hỏi trắc nghiệm, nghiên cứu, khai thác kỹ các đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo từng môn, sau đó tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và ôn luyện... Bên cạnh công tác tổ chức ôn tập cho học sinh, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia mà trường được chọn đặt điểm thi. Thầy giáo Vũ Minh Thuật cho biết thêm: Đến thời điểm này, cơ sở vật chất của nhà trường đã được tu sửa, hệ thống điện, nước cũng được bảo trì. Đối với cán bộ làm thi, chúng tôi bố trí phòng hội đồng khả rộng, có thiết bị làm mát để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, đồng thời hợp đồng với đơn vị nấu ăn bữa trưa trong các ngày thi bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông chí Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho

biết: Huyện đã chỉ đạo các nhà trường chủ động phối hợp với các trường đại học để thống nhất việc tổ chức đưa đón, bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ làm công tác thi, bảo đảm an toàn, thuận lợi nhất để thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi. Mỗi ngành liên quan đã xây dựng phương án để phối hợp tổ chức kỳ thi, trong đó có kế hoạch dự phòng để xử lý các tình huống, sự cố xảy ra. Nhìn chung, đến thời điểm này, huyện Kiến Xương đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Tại Tiên Hải, công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi cũng được huyện đặc biệt chú trọng. Ngoài việc tăng cường lực lượng cho các điểm thi, Công an huyện sẽ tăng cường các bình chữa cháy xuống các điểm thi để phòng tình trạng cháy, nổ. Đặc biệt, đối với điểm thi sát khu dân cư, huyện sẽ cử lực lượng an ninh túc trực tại những nơi này để góp phần siết chặt kỷ luật trường thi. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cấp ủy, chính quyền các địa phương và ôn luyện của các thí sinh, cho đến thời điểm này, hai huyện Kiến Xương và Tiên Hải đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho điểm thi, hứa hẹn kỳ thi năm nay sẽ đạt kết quả cao nhất.

ĐẶNG ANH

Nhiều kết quả trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019, công tác chỉ đạo, truyền thông, thanh tra, kiểm tra ATTP được Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Tháng hành động vì ATTP năm 2019 có chủ đề "Nói không với thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng". Theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Chủ đề của tháng hành động rất thiết thực trong tình hình hiện nay và được đông đảo người dân quan tâm. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Sở Y tế đã tham mưu và phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tích cực triển khai, đẩy mạnh các hoạt động nhân tháng hành động vì ATTP. Tổng hợp kết quả tháng hành động cho thấy, các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã đã vào cuộc tích cực, hiệu quả. Cùng với tuyến tỉnh, 8/18 huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển

khai tháng hành động. Đồng thời, tổ chức lễ phát động hoặc hội nghị triển khai, kết thúc tháng hành động có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Xác định công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động tác giả tăng lớp nhân dân giữ vai trò quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi bảo đảm ATTP, các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị chủ trọng đẩy mạnh, trong đó đã phối hợp tổ chức 10 buổi nói chuyện, hội thảo

về ATTP cho 1.200 người tham dự; mở 80 lớp tập huấn về ATTP cho 5.500 người; phát bài truyền thông, bài báo truyền thông xã, phường với 1.200 lượt. Ông Phạm Nam Thái, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Riêng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bên cạnh việc mở các lớp tập huấn trong và ngoài tỉnh về ATTP cho các đối tượng trực tiếp tham gia chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn thực hiện thanh

tra, kiểm tra chuyên đề bếp ăn tập thể ở 41 bếp ăn khu công nghiệp, trường học. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã chú trọng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc các điều kiện, quy định về bảo đảm ATTP. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền 20 tin, bài trên báo viết, 10 phóng sự truyền hình; tổ chức treo 780 băng rôn, khẩu hiệu về ATTP và truyền thông lưu động các thông điệp của tháng hành động về ATTP trên các trục đường chính của 8 huyện, thành phố. Trong tháng hành động, công tác thanh tra, kiểm tra được các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh và thực hiện kiểm tra trên diện rộng. Trong tổng số 306 đoàn thanh tra, kiểm tra có 4 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành tuyến tỉnh; 16 đoàn tuyến huyện và 286 đoàn tuyến xã. Các đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 4.027 cơ sở trên tổng số 12.510 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Kết quả, đã phát hiện

500 cơ sở vi phạm các điều kiện về ATTP, tiến hành xử phạt bằng tiền 78 cơ sở với tổng số 94.500.000 đồng. Các cơ sở vi phạm mức độ nhẹ được nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP... Do đẩy mạnh các hoạt động, trong tháng hành động về ATTP năm 2019 không có vụ ngộ độc thực phẩm, không có trường hợp phải đi viện và không có tử vong vì ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP vẫn còn nhiều khó khăn, số cơ sở vi phạm vẫn chiếm tỷ lệ cao. Theo ông Phạm Nam Thái, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, khó khăn là do một số văn bản quản lý nhà nước mới thay đổi nên việc thực hiện theo quy định mới của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chưa kịp thời, chưa đúng theo quy định. Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hộ gia đình, việc sản xuất, chế biến còn mang tính chất thủ công nên vẫn còn một số vi phạm về điều kiện bảo đảm ATTP. Công tác quản lý nhà nước của cấp xã về ATTP còn hạn chế. Khi phát hiện các cơ sở vi phạm về ATTP chủ yếu mới chỉ dừng lại ở nhắc nhở mà vẫn chưa có hình thức xử phạt cao hơn như phạt hành chính, cảnh cáo, tiêu hủy... Bên cạnh đó,

trang thiết bị, phương tiện, nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng ATTP còn thiếu về chủng loại và số lượng, nhất là thiếu test kiểm tra nhanh tồn dư các chất độc hại trong thực phẩm nên khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Để bảo vệ tốt quyền lợi của người tiêu dùng, nghiêm hạn chế trên sản phẩm được tập trung khắc phục. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, vận động giám sát ATTP và đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý ATTP cho cán bộ địa phương. Việc thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cần tăng cường để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP đồng thời đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống kiểm chuẩn ATTP lưu động nhằm nâng hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, mỗi dân cần phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát và nâng cao tinh thần cảnh giác đối với thực phẩm không an toàn. Các ngành, các địa phương cần phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Cần xây dựng vùng cung cấp nguyên liệu thực phẩm, các điểm đầu mối cung ứng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng...

HÀ DUNG



Nhân viên nhà bếp Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm qua bảng hỏi.

“**Q**uá trình nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp may mặc hàng đầu Việt Nam, Tổng công ty May 10 nói chung, Xí nghiệp May Hưng Hà nói riêng luôn nhớ lời Bác dạy khi Người về thăm. Lời dạy của Bác đã soi sáng, định hướng cho hoạt động của đơn vị trong suốt quá trình phấn đấu đi lên” - đó là chia sẻ của ông Trần Trọng Kim, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10. Chúng tôi đến thăm Xí nghiệp May Hưng Hà vào một ngày cuối tháng 5. Hàng nghìn công nhân của Xí nghiệp làm việc trong không khí háng say, ai cũng tích cực lao động để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu chung của đơn vị. Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân tổ may 10 cho biết: Từ nhận thức đúng đắn, chúng tôi luôn có ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân mỗi người luôn tự vào tấm gương của Bác để

XÍ NGHIỆP MAY HƯNG HÀ Từ nhận thức đến hành động

nhận thấy khuyết điểm, hạn chế của mình đồng thời để ra phương hướng khắc phục để từng bước tiến bộ. Bản thân tôi tự giác học hỏi nâng cao tay nghề, tự nghiên cứu tạo ra sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong sản xuất cho Xí nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư Chi bộ Xí nghiệp May Hưng Hà: Luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo lời Bác dạy, mỗi cán bộ, công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hàng năm. Bác dạy rằng: "Tư tưởng thông minh công việc tốt", do đó Chi bộ xác định muốn thực hiện việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả, người lao động (NLD) trước hết phải học, phải biết về

tư tưởng của Bác. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đồng viên, khuyến khích NLD tham gia cuộc thi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác... Hiện nay, Xí nghiệp May Hưng Hà có gần 900 lao động. Với số lượng lao động đông, Chi bộ xác định việc năm bắt tư tưởng của NLD là vấn đề quan trọng. Hàng năm, Xí nghiệp tổ chức hội nghị NLD nhằm công khai, minh bạch thông tin về mọi hoạt động của đơn vị, qua đó để mọi người cùng chia sẻ khó khăn, phần đặc biệt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến Xí nghiệp May Hưng Hà, những khẩu hiệu thiết thực như: "Chất lượng tốt để

có việc làm, nâng suất cao để tăng thu nhập", "Hôm nay không nỗ lực làm việc, ngày mai nỗ lực đi xin việc"... được đặt ở những chỗ dễ nhìn để NLD học tập, làm theo. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hàng năm nhằm động viên NLD. Để bảo đảm sức khỏe cho NLD, Xí nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động, Xí nghiệp luôn quan tâm, chia sẻ với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, Xí nghiệp quyền góp, ủng hộ các quỹ: "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", "Mái ấm công đoàn"... số tiền gần 50 triệu đồng. Ông Trần Trọng Kim, Phó Tổng giám đốc Tổng

công ty May 10 cho biết thêm: Tại Xí nghiệp May Hưng Hà, hình ảnh là cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ được treo ở các phòng làm việc. Những lời căn dặn của Bác khi Người về thăm May 10 được in trên bảng rôn hiện diện ở nơi làm việc, phòng truyền thống để nhắc nhở, động viên cán bộ, công nhân, NLD mỗi ngày. Đặc biệt, từ năm 2010, May 10 nói chung, Xí nghiệp May Hưng Hà nói riêng tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần ở tất cả các đơn vị. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Xí nghiệp luôn coi trọng đạo tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân và chăm lo đời sống của NLD, nhất là lao động nữ. Vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Xí nghiệp tổ chức tea team, gặp mặt mẹ của cán bộ, công nhân với nhiều hoạt động ý nghĩa, cảm động. Công nhân Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: Sau nhiều năm gắn bó với Xí nghiệp,

điều tôi cảm nhận rõ nhất và trân trọng nhất đó là tình cảm của Xí nghiệp đối với NLD. Tuy công việc ở nơi khác có thể có thu nhập cao hơn nhưng tôi vẫn gắn bó với Xí nghiệp. Có thể nói, chính sự lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLD, cố gắng giải quyết vướng mắc một cách nhanh nhất đã tạo nên sự đồng thuận cao giữa đội ngũ lãnh đạo và công nhân, tạo sự yên tâm đối với NLD.

Sự nỗ lực phấn đấu từ Ban giám đốc đến NLD ở Xí nghiệp May Hưng Hà đã tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua. Năm 2018, Xí nghiệp đạt tổng doanh thu trên 5,4 triệu USD, tăng 5% so với năm 2017. Năng suất bình quân tăng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 7 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với cùng kỳ. 100% lao động được đóng BHXH, BHYT. Toàn Xí

nh nghiệp có 50 sáng kiến cải tiến được xét duyệt đưa vào sử dụng, giá trị làm lợi lên đến 300 triệu đồng. Kết quả đó là động lực để cán bộ, công nhân, NLD Xí nghiệp May Hưng Hà tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

NGỌC MAI



Giờ làm việc của công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà.

Tập huấn về kinh doanh dịch vụ có điều kiện, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Sáng ngày 12/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, gần 300 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (nhà nghỉ, khách sạn, quán cà phê...) được tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện; các quy định liên quan đến hoạt động lưu trú du lịch; quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke; quy định về an toàn, vệ sinh lao động và hợp đồng lao động, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, vi phạm hợp đồng lao động, an ninh trật tự; trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện...

Việc phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện giúp chủ cơ sở nắm vững các quy định từ đó hạn chế những sai sót xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Sáng ngày 12/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Kim Trung (Hưng Hà) tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

Gần 300 học viên là cha mẹ và người chăm sóc trẻ em; cán bộ các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã được phổ biến các nội dung liên quan đến văn bản hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Vấn đề về nạn bạo hành, xâm hại trẻ em; những nguy cơ và dấu hiệu nhận biết trẻ em đang bị bạo hành và xâm hại; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em khi phát hiện trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng được phổ biến chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em và phòng, chống tai nạn giao thông...

Những kiến thức được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp các bậc phụ huynh, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã có thêm kiến thức và kỹ năng để bảo vệ, chăm sóc trẻ em gia đình, nhà trường được tốt hơn và có cách xử lý tình huống khi có trẻ bị tai nạn thương tích, bị xâm hại.

NGUYỄN CƯỜNG

Tổ chức khánh thành và bàn giao công trình vệ sinh



Sáng ngày 12/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức Latter - day Saints Charities (LDSC) và Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tổ chức khánh thành và bàn giao công trình vệ sinh cho Trường Tiểu học Liên Giang.

Công trình vệ sinh tại Trường Tiểu học Liên Giang được xây dựng với quy mô 6 phòng vệ sinh, 1 khu rửa tay với tổng diện tích 50m², vốn đầu tư gần 300 triệu đồng. Trong đó, Trường Tiểu học Liên Giang đóng 54 triệu đồng, số tiền còn lại do tổ chức LDSC tài trợ.

Công trình đã mang lại ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt cho gần 600 học sinh và hơn 30 cán bộ, giáo viên trong trường, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học, nhận thức của giáo viên và học sinh về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe.

Nhân dịp này, tổ chức LDSC còn khánh thành và bàn giao 11 công trình vệ sinh khác tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

THU TRANG